



**ĐẢNG BỘ HUYỆN KRÔNG PA
CHI BỘ KIỂM LÂM**

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Krông Pa, ngày 28 tháng 02 năm 2020

BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

**Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Năm 2020**

Tôi tên: Trương Quốc Dụng; Ngày sinh: 02/8/1971.

Đơn vị, chức vụ công tác: Hạt trưởng – Hạt Kiểm lâm.

Sinh hoạt tại Chi bộ: Kiểm lâm.

Thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 1614-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “*Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ các ngành, các cấp*”; trong năm 2020, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về thực hiện nội dung chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Luôn đấu tranh với bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự lợi; xa rời quần chúng nhân dân, xa rời thực tế và mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Luôn gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên và sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Luôn đề cao lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, công bằng và hết mình. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chủ động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm.

Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nói sai, làm sai, vụ lợi cá nhân. Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức, các sáng kiến trong công tác.

Đối với mọi người, luôn giữ thái độ khiêm tốn, chân thành; không dối trá, lừa lọc. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, cửa quyền, hách dịch và các hành vi những nhiễu, tiêu cực.

Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

Tích cực tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị. Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của Bác vào đời sống, công việc thực tế của bản thân.

Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

Đổi mới phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách công tác gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, giản dị; chống bệnh thành tích, hình thức.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê bình và phê bình”. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc.

Giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; chống chủ nghĩa cá nhân. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh gắn với thực hiện Quy định về những Điều đảng viên không được làm gắn với chức trách, nhiệm vụ của bản thân.

Trong tự phê bình và phê bình phải đảm bảo theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm; không hù dọa, uy hiếp, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận và phải có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau; gương mẫu trong tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo. Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “*Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy Viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương*”; Quy định số 1614-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “*Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ các ngành, các cấp*”.

2. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

- Luôn tích cực nghiên cứu, vận dụng tốt việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước, của ngành, cấp trên vào việc lãnh đạo,

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, đơn vị. Tích cực học tập kinh nghiệm từ các lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp đi trước, đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn trong công tác của bản thân để tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhằm tham mưu và tổ chức thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp trên địa bàn.

- Quan tâm chỉ đạo Chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng, kế hoạch thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của TW. Tổ chức họp sơ kết, đúc rút kinh nghiệm, từ đó vận dụng sáng tạo và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước, của ngành, cấp trên vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, đơn vị.

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc giữa cấp ủy chi bộ với chính quyền, đoàn thể; nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó, tập hợp, quy tụ được cán bộ, công chức, đảng viên đoàn kết, thống nhất cùng nhau xây dựng tổ chức đảng, đơn vị vững mạnh, hào thành tốt nhiệm vụ chính trị cấp trên giao.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm cá nhân trước tập thể chi bộ và đơn vị; tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Quan tâm chỉ đạo cán bộ công chức trong đơn vị sửa đổi lề lối làm việc để giải quyết công việc nhanh, hiệu quả, đúng pháp luật, không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu với tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phân công, bố trí công việc phù hợp với năng lực và sở trường công tác của công chức trong đơn vị.

- Thường xuyên chỉ đạo chính quyền, tổ chức công đoàn quan tâm công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động; phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc; tích cực tham gia các phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ do ngành và địa phương tổ chức.

- Luôn tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ, đơn vị là quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể; từ đó rút ra bài học, khắc phục những tồn tại yếu kém và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

- Chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đơn vị thực hiện việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hằng năm theo vị trí việc làm của từng cá nhân gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để tập thể chi bộ, đơn vị góp ý, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo nội dung đã đăng ký xây dựng.

3. Hướng khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục, sửa chữa tồn tại hạn chế. Năm 2019 bản thân cần lãnh đạo tập thể Chi Bộ, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện một số giải pháp như:

- Thường xuyên chỉ đạo, triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng việc “Làm theo gương Bác”. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao trách nhiệm cá nhân trước tập thể chi bộ, đơn vị; đồng thời thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Tham gia các cuộc họp do Chi bộ, chính quyền địa phương nơi cư trú tổ chức; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao kịp thời, đúng quy định. Quan tâm, đôn đốc việc xây dựng các kế hoạch, báo cáo sát với tình hình thực tế. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức được tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu công việc.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Kiểm lâm địa bàn phối hợp với các ngành chức năng UBND các xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực bảo vệ rừng, không tham gia khai thác, vận chuyển gỗ, phá rừng làm nương rẫy trái pháp luật; quan tâm sâu sắc đến việc tuyên truyền vận động người dân tự nguyện kê khai gia trả lại diện tích đất rừng lấn chiếm để trồng rừng có hưởng lợi, để người dân nhận thức được quyền lợi, nghĩa vụ trong công tác trồng rừng thông qua các cuộc họp dân, cấp phát panô, áp phích, tờ rơi...

- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tích cực phối hợp với cán bộ xã, nhân viên bảo vệ rừng của Ban QLRPH Ia Rsai, Nam sông Ba tăng cường tuần tra, truy quét, chốt chặn các ngã đường ra vào rừng để ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

- Tham mưu và Chỉ đạo Đoàn liên ngành phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, UBND các xã, đơn vị chủ rừng tiếp tục triển khai tuần tra, truy quét, chốt chặn tại các khu vực trọng yếu để ngăn chặn có hiệu quả việc khai thác, vận chuyển, tàng trữ gỗ, củi trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Ban QLRPH Ia Rsai, Nam Sông Ba chỉ đạo nhân viên của đơn vị, nhất là các Trạm bảo vệ rừng nâng cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp tiêu cực, tiếp tay cho lâm tặc.

Trên đây là Kế hoạch cá nhân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 của bản thân. Báo cáo Cấp ủy, Chi bộ xem xét theo dõi./.



Đình Xuân Vương

NGƯỜI CAM KẾT

Trương Quốc Dụng